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สื่อ ประเด็นข่าว 

 การแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

กรุงเทพธุรกิจ  

โพสต์ทูเดย์ มติชน 

เดลินวิส์ ไทยรัฐ ข่าวสด 
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  -เสนอข่าว ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ในฐานะเลขานุการ คณะอนกุรรมการด าเนินงานประชาพิจารณ์พิจารณาแก้ไขร่าง 

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เปิดเผยวา่ ในการจัดท าประชาพิจารณ์ ไม่ใช่การท าประชามติ ไม่มีลงคะแนนเสียง 

เปน็เพียงการรับฟัง ความเห็นจากผู้เก่ียวข้องเพื่อรวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ ต่อไปเท่านั้น 

โดยหลักคือมีการท าประชาพิจารณ์ออนไลน์ตัง้แต่วนันี้จนถึงวันท่ี 18 มิ.ย.      และมีเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค และ

เนื่องจากคนเยอะจงึต้องเฉลี่ยเวลาคนละ 3 นาที ใครท่ีไม่ได้พูด ก็สามารถแสดงความเหน็ในเอกสารได้ ซึง่รับฟังหมด 

โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดือนมิ.ย.นี้ 
    ส่วนท่ีมีการวอล์กเอาต์ คือท่ี หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.เชียงใหม่ ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ทุกคนสามารถใช้สิทธิได้และ
ประชาธิปไตยก็เคารพในเรื่องนี ้ ท่ีส าคัญไม่ไดเ้ปน็การล้มเวที เพราะไม่ได้ขัดขวาง หรือท าให้กระบวนการรับฟัง

ความเหน็ข้างในเสีย ดงันัน้อีก 2 เวทีท่ีเหลือคือ ขอนแก่น และ กทม. หากจะมีการวอล์กเอาต์อีก ก็ต้องปล่อยให้

เปน็ไปตามธรรมชาติ ยืนยนัว่าเรารับฟังทุกความคิดเหน็ ไม่เฉพาะ 14 ประเดน็เท่านั้น 
    ดา้น นพ.ประจักษวิช เล็บนาค เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว กล่าวว่า สาเหตุท่ีมีการยกร่าง 

พ.ร.บ.ใหม่ เนื่องจาก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีการใช้มานานถึง 15 ปี และพบวา่ การ

ด าเนนิงานบางเรื่องเกิดอุปสรรคและขาดความคล่องตวัในการบริหารจัดการ รวมถึงถูกท้วงตงิวา่ ไม่สามารถท าได ้

เพราะไม่มีการเขียนเอาไว้ชัดเจนในกฎหมาย เช่น การจ่ายค่าเงนิเยียวยาผู้ให้บริการท่ีได้รับความเสียหายจากการ

ให้บริการทางการแพทย์ เป็นตน้ 

    ดา้น นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ กล่าวยนืยันว่า การปรับแก้กฎหมายไม่ได้เก่ียวข้อง

กับสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์ทุกอย่างยงัคงเหมือนเดิม เพียงแต่การแก้ไขพ.ร.บ.ก็เพื่อให้การบริหาร

จัดการได้ดีมีประสิทธิภาพ หนว่ยบริการสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งตอนนีไ้ด้คณะท างานจากสถาบันพระปกเกล้า มา

ประเมินผลกระทบจากการแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวใหเ้ปน็ไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนญู   
     นอกจากนี้ยังแก้ไขมาตรา 41 ให้ครอบคลุมการเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ปว่ยท่ีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุขท่ีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขด้วย เชน่ รถแอมบูเลนซ์เกิด

อุบัติเหตุ บุคลากรท่ีร่วมเดินทางไปกับรถได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต จะไม่ได้รับการเยียวยาเบ้ืองต้น จงึแก้ไขให้

ครอบคลุมท้ังผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงยกเลิกมาตรา 42 เรื่องการไลเ่บ้ียเอาจากบุคลากรทางการแพทย์ 
      สว่นประเด็นข้อถกเถียงเรื่องการดูแลบุคคลท่ีอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนัน้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญระบุว่าบุคคลก็คือคน

ไทย แต่หลายๆ คนก็กังวลเพราะในประเทศไทยยังมีคนที่รอพิสจูน์สิทธิอีก  คณะกรรมการพิจารณาว่า กองทุนก็ไม่ได้

มีเงินเยอะ ดังนั้นขอใหใ้ช้จา่ยเงนิท่ีมีอยู่จ ากัดเพื่อการดูแลคนไทยก่อน ส่วนสิทธิอ่ืนรัฐบาลก็หาทางดูแลอยู่ 
     ในเรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมนั้น เดิมกฎหมายไม่ได้ให้สปสช.เปน็คนจัดซื้ออยู่แล้ว แต่ท่ีผ่านมาสปสช.ก็

ด าเนนิการ ซึ่งต้องยอมรับว่าไดป้ระโยชน์อย่างมาก แต่ในการแก้ไขกฎหมาย ไม่ได้แก้ให้อ านาจ สปสช.สามารถซื้อยา

เวชภณัฑ์ได้ เพราะคณะกรรมการเห็นว่า ควรให้สิทธิอ่ืน เชน่ ข้าราชการ ประกนัสังคม ได้รับสิทธิจากตรงนี้ด้วย เลยมี

การตั้งคณะกรรมการต่อรองราคายาระดับชาติขึ้นมา เพื่อดูในภาพรวมท้ังหมด และในคณะกรรมการชุดนั้นมีสปส

ช.มาร่วมด้วย 
      เรื่องสัดส่วนคณะกรรมการท่ีลดสัดส่วนของ อปท.ลงนัน้ เกิดจากการท่ีอปท.ขอลดเอง คณะกรรมการไม่ได้ปรับ

ลด ส่วนท่ีเพิ่มเข้ามาก็มีโรงเรียนแพทย์ กระทรวงกลาโหม เอกชนอย่างละ 1 คน สว่นกระทรวงมี 3 ส่วน คือ 1.

โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป 2.โรงพยาบาลชุมชน และ 3. โรงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบล ท้ังหมดก าหนด

เข้าไป เพื่อเปน็ปากเป็นเสียงว่า โครงการท่ีท านัน้ เป็นประโยชน์กับประชาชนสามารถท าได้จริง คือดูเรื่องของบริการ

และค่าใช้จา่ยท่ีสมดุลกัน 
       อย่างไรก็ตาม หากอยากให้เพิ่มสัดส่วนของภาคประชาชนเข้าไป ก็เสนอมาในการท าประชาพิจารณ์ ซึง่ตนไม่มี
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ปัญหา สว่นเรื่องการแยกเงินเดือนนัน้เพื่อให้การบริหารจัดการใหง้่ายขึ้น สะดวกขึน้ ยืนยนัว่าไม่กระทบกับการกระจาย

บุคลากรแน่นอน เพราะมีคณะกรรมการท่ีดูเรื่องก าลังคนอยู่แล้ว 

   -ด้าน  น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าววา่ ไม่แน่ใจว่าการท าประชา

พิจารณ์อีก 2 คร้ังจะมีการวอล์กเอาต์อีกหรือไม่ เพราะท้ังหมดเป็นการตัดสนิใจของแต่ละคน มีความหลากหลายทาง

ความคิด เพราะไม่ใชว่่าแกนน าจะมาพูดแล้วชี้น าได้ หรือเปน็ความเหน็ของใครคนใดคนหนึง่แล้วจะท าได้ และไม่ใช่

เรื่อง การเมือง 

    -ด้าน นพ.เกรียงศักดิ ์วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ฉบับท่ี 1 เรื่องหยุดสุมไฟความ

ขัดแย้งให้สังคม หยุดเพิ่มปัญหาให้นายกฯ และหยุดลักหลับยัดไส้แก้ พ.ร.บ.บัตรทองเกินกว่าค าสั่งหัวหน้า คสช. โดย

ระบุว่า ค าสัง่ คสช.ให้แก้ไข ไม่ถึง 14 ประเด็น จึงไม่ควรปรับแก้เกินกว่านั้น ซึง่การกระท านี้จะส่งผลต่อความเชื่อถือ

ของรัฐบาล ชมรมขอสนับสนุนการเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

    -เวทีประชาพิจารณเ์หลืออีก 2 เวที คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี 17 มิถุนายน ท่ีโรงแรมอวานี ขอนแก่น 

แอนด์คอนเวนชนั เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น และภาคกลาง วนัท่ี 18 มิถุนายน ท่ีโรงแรมเซน็ทรา ศูนย์ราชการแจ้งวฒันะ 

กรุงเทพฯ 
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โพสต์ใส่ร้ายล้ม30บาท 
  -เสนอข่าว นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร กรรมการแพทยสภา น าหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการโพสต์ข้อความในโลก

ออนไลน์ เขา้พบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

(ปอท.) เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษผู้น าข้อความการให้สัมภาษณใ์นรายการทีวี ไปโพสต์ในสื่อโซเชียลฯ โดยตัดเพียง

ข้อความบางช่วงมาเผยแพร่ ท าให้ถูกดูหม่ินและเกลียดชัง ยืนยนัว่า ไม่ต้องการล้มบัตรทอง เพียงต้องการให้กระทรวง

สาธารณสุขปรับปรงุบางโครงการเท่านัน้ 

 

มติชน  

แผนบริหารสปสช. 

   -เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงทิศทางการบริหารจัดการ สปสช. 

และ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระยะ 4 ปี มีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยจะน า

ยุทธศาสตร์ปี 2560-2564 ไปปฏิบัติ หลักการคือ  1.ประชาชนกว่า 48 ล้านคน ต้องได้ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ม

เปราะบางท่ีเข้าถึงบริการได้น้อย เช่น กลุ่มเร่ร่อน กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มคนใต้สะพาน กลุ่มพระสงฆ์ จะต้องให้ความสนใจ

มากขึ้น  2. ต้องพิจารณาว่าประชาชนยังเข้าไม่ถึงบริการใด และบริการใดเข้าถึงแล้วแต่ยังไม่มีคุณภาพ เช่น กลุ่มท่ี

ต้องการดูแลแบบประคับประคอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องจัดระบบการให้บริการแบบครบวงจร เน้น

ความร่วมมือกับท้องถ่ิน ชุมชน โดยการสร้างระบบ Care giver ยังมีระบบการดูแลแบบฉุกเฉินท่ีให้เข้ารับบริการใน

โรงพยาบาลท้ังของรัฐและเอกชนใกล้บ้านท่ีสุดในช่วง 72 ชั่วโมง ซึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตให้รอดชีวิต  3.การบริหาร

งบประมาณกองทุน งบมีจ ากัด เน้นการบริการร่วมกันระหว่างกระทรวง สธ. สปสช. และรพ.สังกัดมหาวิทยาลัยท่ีผลิต

แพทย์ 21 แห่ง จัดระบบภายใต้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เหมาะสมและโปร่งใสท่ีสุด โดยมีการจัดบริการใหม่ๆ การ

จัดสรรงบแบบขั้นบันไดให้โรงพยาบาลที่อยู่บนเกาะ หรือในถ่ินทุรกันดาร ฯลฯ นอกเหนือจากนี้แล้วเป็นการจัดบริการ

รักษาโรคและอาการท่ีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ผ่าตัดข้อเข่า หัวใจ   4.กระบวนท างาน ถือเป็นส่วนส าคัญ โดยให้ทุกภาคส่วน

เข้ามาจัดระบบบริการร่วมกัน ท้ังท้องถ่ิน ประชาชน ภาครัฐ เช่น กรรมการในบอร์ดหลักมีทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ยังรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกปี และจัดท าเป็นข้อเสนอต่อบอร์ด  5.การบริหารจัดการภายใน ท่ี

ผ่านมามีการเปิดหน้างานมาก ท าให้เกิดความอ่อนไหวเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติของระบบราชการ ขณะนี้ก าลังปรับปรุง

เพื่อความชัดเจน โดยเฉพาะกรณีต่างๆ ท่ีสตง.ทักท้วง  

     มาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและ

มีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนด ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการอาจก าหนดให้บุคคลท่ีเข้ารับการบริการ

สาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่ก าหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละคร้ังท่ีเข้ารับการบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้ 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดว่าไม่ต้องจ่ายค่าบริการ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลบังคับใช้ทันที เพราะ

แม้มีกฎหมายแต่ท่ีผ่านมาไม่ได้มีการน ามาบังคับใช้ และขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการศึกษาของนักวิชาการจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ไทยโพสต์ มติชน 

วัคซีนเอชพีวี 
  -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีท่ีมีข่าวเก่ียวกับการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน



                                                             สรุปข่าววันท่ี 13 มิถุนายน 2560 3 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ผู้จัดการออนไลน ์

 

มะเร็งปากมดลูก หรือวัคซนีเอชพีวีนัน้ ขอชี้แจงดังนี้ 1.คกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคยืนยันว่า วัคซีนทั้ง 2 ชนิดมี

ประสิทธิภาพในการป้องกันมะเรง็ปากมดลูกไม่แตกต่างกัน และสามารถใช้ทดแทนกันได้ 2.การเสนอวัคซีนเอชพีวี

ชนิด 2 สายพนัธ์ุ และ 4 สายพนัธ์ุ เข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยการเสนอของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการจัดซื้ออยา่งเสรไีด้โดยไม่ผูกขาด เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ.2535 ท่ีต้องการให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรมในการเสนอ

ราคาของผู้ขายมากกว่า 1 ราย และ 3.การบรรจุวัคซนีท้ัง 2 ชนิดในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ เปน็ไปตามมติของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาต ิ
          ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกคร้ังนี้ ได้มีผู้ขายเสนอราคาสองราย และสามารถต่อรองราคาเหลือ 

279.537 บาทต่อโดส ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รวมค่าจัดส่งวัคซีนแลว้ ช่วยให้ สธ.และ อภ. ประหยัด
งบประมาณในจัดหาวัคซีนรวมกว่า 36.8 ล้านบาท เม่ือเทียบกับราคาที่คณะท างานต่อรองราคา ภายใต้

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ต่อรองวัคซนีเอชพีวีชนิด 4 สายพันธ์ุ 375.48 บาทต่อโดส ซึ่งหวงั

ผลป้องกันมะเรง็ปากมดลูกในสตรี ในการด าเนนิการได้ค านึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สงูสุดกับประชาชน 
          ดา้น ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลทางวิชาการพบวา่ 

สาเหตุของมะเรง็ปากมดลูกในหญิงไทย ประมาณร้อยละ 70-75 คือสายพนัธ์ุ 16 และ 18 เชน่เดียวกันกับใน

ต่างประเทศ ในขณะนี้วัคซนีเอชพีวีมี 2 ชนิด คือชนิด 4 สายพนัธ์ุ (สายพันธุ ์6, 11, 16 และ 18) และชนิด 2 สาย
พันธ์ุ (สายพนัธ์ุ 16 และ 18) แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อท่ีเปน็สาเหตุของมะเรง็ปากมดลูกเกิดจาก 2 

สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธ์ุ 16 และ18 ส าหรับการเลือกวัคซนีเพือ่ป้องกันมะเร็งปากมดลูก จึงสามารถเลือกใช้ได้ท้ัง 2 

ชนิด ซึ่งวัคซีนป้องกันมะเรง็ปากมดลูก (เอชพวีี) ท้ังชนิด 2 สายพันธ์ุ และ 4 สายพนัธ์ุ มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 

สามารถป้องกันมะเรง็ปากมดลูกได้เท่ากัน และวัคซีนทัง้ 2 ชนิดนี้ในต่างประเทศก็ยงัมีการใช้อยู่ ปัจจุบนัมีประเทศที่

ใช้วัคซนีเอชพวีีชนิด 2 สายพันธ์ุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 29 ประเทศ เช่น สกอตแลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 

สวิตเซอร์แลนด ์อิตาล ีสเปน เม็กซิโก แอฟริกาใต้ สงิคโปร ์ญีปุ่น่ และมาเลเซีย เป็นตน้ ซึ่งประสิทธิภาพของวัคซนีจะ

ช่วยป้องกันการติดเชื้อสายพนัธ์ุ 16 และ 18 ไดป้ระมาณร้อยละ 90-100 ในผู้ท่ียังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน 
          ประเทศไทยจะน าวัคซีนป้องกันมะเรง็ปากมดลูก (เอชพวีี) มาใช้ท่ัวประเทศในระยะอันใกล้นี้ และวัคซีนชนิด

นี้สามารถเริ่มใหไ้ด้ต้ังแต่อายุ 9 ปี ส าหรับประเทศไทย คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แนะน าใหฉ้ีดใน

เด็กหญิงท่ีก าลงัเรียนอยู่ชัน้ ป.5 ซึง่ถือเปน็วัยท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการได้รับวัคซีน และสอดคล้องตามค าแนะน าของ

องค์การอนามัยโลก โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วนกรม

ควบคุมโรค โทร.1422. 

 โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวดั 

ผู้จัดการรายวัน  
โพสต์ทูเดย์ M2F 

 

   -เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า นางธีรนารถ จวิะไพศาลพงศ์ ประธาน

คณะกรรมการเครือข่ายประกันคณุภาพวัคซนีของประเทศ ได้น าคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซนีไข้หวัด

ใหญ่ ไข้หวัดนก ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า  
    ดา้น พล.ต.สุชาติ วงษ์มาก กรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ในส่วนโครงสร้าง พื้นฐานจะ

เสร็จภายในเดือนนี้ และจะมีการน าเคร่ืองจักรอุปกรณ์ผลิตวัคซนี เข้ามาติดต้ังในปี 2561 เพื่อท าการทดสอบ

เคร่ืองจักร ก่อนท่ีจะเดินหน้าผลิตวัคซีนในเชิงอุตสาหกรรมได้ภายในปี 2563 เปน็การสนองนโยบายรัฐบาล ท่ี

ต้องการพัฒนาประเทศด้วยไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพึง่ตนเอง โดยมีวัคซีนที่จ าเปน็ใช้อย่างเพียงพอ ท้ังในภาวะปกติ

และเม่ือมีการระบาดเกิดข้ึน 

 

โพสต์ทูเดย์  

คอลัมน์ส่องสถานการณ์  

ร่างพ.ร.บ.การวิจัยในมนุษย์ 

  -เสนอบทความ โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญผู้เก่ียวข้องเข้า

ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การวิจัยในมนุษย์ ในวันท่ี 19 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-14.00 น. 

ณ โรงแรมมิราเคิล   แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดยอ้างว่า "เพื่อให้การด าเนินการ เป็นไปตามมติครม. เม่ือวันท่ี 

4 เม.ย. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ" โดยเห็น

ว่า การด าเนินการครั้งนี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่เปิดรับฟังความคิดเห็น และ วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ให้รอบ

ด้านอย่างเป็นระบบ 
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 ถูกหมากัดในห้องเอก็ซเรย์ 
เว็บไซตเ์ดลินวิส ์       จากกรณีท่ี นางอ าพาศรี มูลชารี อายุ 54 ป ีชาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ถูกสุนัขกัดท่ีขาซ้าย ขณะเขา้ไปท าการตรวจ

เอ็กซเรย์ร่างกาย ซึง่แพทย์ท าการฉีดวัคซีนและรักษาบาดแผล พร้อมจ่ายเงินสว่นตัวเปน็เงนิ 20,000 บาท เปน็เงิน

ช่วยเหลือ แต่ภายหลงัคนเจ็บไม่พอใจเจรจาเรียกเงนิจ านวน 1 ล้านบาท พร้อมเข้าแจง้ความเพือ่ให้ด าเนินคดีกับทาง 

รพ.นั้น 
      ล่าสุด พนักงานสอบสวนได้เดินทางไปท่ี รพ.เสลภูมิ เพือ่สอบปากค า นพ.อุปทิน รุง่อุทัยศิริ ผอ.รพ. และ

สอบสวนนายปรีชา หม่ันชา บุคลากรผู้ท่ีท าหน้าที่เวรฝ่ายรงัสใีนวันเกิดเหต ุ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีรายอ่ืน ๆ ท่ีเหน็

เหตุการณ์ อย่างไรก็ตามฝ่ายต ารวจยังไม่แจ้งข้อหาใด ๆ กับทางรพ. 
       ขณะเดียวกัน ดร.นพ.อิทธิพล สูงแจง็ สาธารณสุขนิเทศ เขตตรวจสุขภาพที่ 7 ได้ลงพืน้ท่ีพร้อมด้วย นพ.ปิติ ท้ัง

ไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชุมรับทราบข้อมูลเก่ียวกับ กรณีสุนัขกัดชาวบ้านใน รพ. จากเจ้าหนา้ที่ท่ีเก่ียวข้อง 

ว่า กรณีดังกล่าว ไม่ใชเ่รื่องท่ีหนกัหนาสาหัส เพราะว่าผู้ปว่ยก็ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ถูกขั้นตอน จากการเฝ้าดูตาม

ระยะเวลา ก็ไม่พบวา่สุนัขมีเชื้อสุนัขบ้า ผู้ปว่ยมีความปลอดภัย เราก็ใหว้ัคซีนป้องกันตามมาตรฐานถูกต้อง      

อย่างไรก็ตาม คนไข้ผู้มารับบริการ อาจจะไม่พึงพอใจในการบริการท่ีได้รับจากเจ้าหนา้ที่ ทางโรงพยาบาลได้ขอโทษ 

และแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมแก้ไขไม่ให้สตัว์แปลกปลอมเขา้มาได้อีก รวมท้ังไม่อนุญาตให้น า

สุนัขเข้ามาใน รพ.ด้วย เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย 

 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

สบส.แนะคลินิก ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าในพ้ืนที่บริการ 

     -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า กรม สบส.ขอเน้นย้ า ให้สถานพยาบาล 

หรือคลินิกทุกแห่ง ซึ่งเป็นสถานท่ีให้บริการตรวจรักษาพยาบาล เข้มมาตรฐานความสะอาด ห้ามน าสัตว์เลี้ยง ท้ังสุนัข 

แมว นก ฯลฯ  เข้าในพื้นท่ีบริการโดยเด็ดขาด เพราะผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการรักษาพยาบาลต่างก็มีภูมิคุ้มกันท่ีต่ ากว่า

บุคคลท่ัวไป มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย รวมท้ัง รักษาคุณภาพ มาตรฐาน สถานพยาบาลตามท่ี พ.ร.บ.

สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน คือ 1.สถานท่ี ต้อง

สะอาด 2.แพทย์ผู้ให้บริการ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3.การบริการต้องได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด  

4.ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. และ5.ความปลอดภัย ต้องมีอุปกรณ์

ช่วยชีวิตพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หากได้รับการแจ้ง หรือตรวจพบว่าคลินิกใดน าสัตว์เข้าไปเลี้ยงในพื้นท่ีบริการ หรือ

ปล่อยปละ ละเลย ให้มีการน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นท่ี กรม สบส.จะด าเนินการส่งพนักงานเจ้าหน้าท่ีไปให้ค าแนะน า

โดยทันที และจัดท าหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ด าเนินการให้ปรับปรุงสถานท่ีให้สะอาด เรียบร้อย ได้

มาตรฐาน ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากครบระยะเวลา ท่ีคลินิกได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จะท าการ

ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด เป็นคร้ังท่ี 2 หากยังไม่มีการปรับปรุงจะด าเนินการลงโทษ

ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 

ข่าวสด 

อย.ต้ัง2สนง.รับขึ้นทะเบียน 

    -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า หลังจากมีค าสั่งมาตรา 44 ของ คสช. เพื่อแก้ปัญหา

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพล่าช้า อย.ได้ต้ังส านักใหม่ขึ้นมาภายในแบบไม่เป็นทางการ 2 ส านัก เพื่อดูแลการขึ้น

ทะเบียนเป็นการเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรม แบ่งเป็น 1.ส านักว่าด้วยสมุนไพร คือ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพท่ี

ท าจากวัตถุดิบสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นยา อาหาร เคร่ืองส าอาง หากจะขึ้นทะเบียนก็จะให้เข้าช่องทางใหม่คือส านักนี้ ไม่

ต้องไปเข้าทางช่องทางส านักเดิม เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความส าคัญกับสมุนไพรไทย 2.ส านักว่าด้วย

นวัตกรรม ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ประกอบการไปร่วมมือท ากับ วท. ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกเครื่องมือแพทย์ ซึ่ง

ตอนนี้บริษัทเครื่องมือแพทย์ของไทย ก็พยายามผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อมาขายให้กับโรงพยาบาลกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ บุคลากรท้ังสองส านักขณะนี้ก็ยังเป็นการจัดตั้งภายในอยู่ คงต้อง

รอให้การด าเนินงานการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพระบบใหม่ด าเนินการไปสักประมาณ 1 ปีก่อน เพื่อให้เห็นว่ามี

ผลงาน จึงจะเสนอจัดตั้งเป็นส านักตามกฎหมาย เพราะหากเสนอขอตั้งส านักในขณะนี้เลยอาจจะถูกแย้งได้ว่า ตั้ง

มาแล้วจะได้ผลจริงหรือไม่ 

 

ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพนั

ปัญหา 

อย.แจงข้อมูลฉลากโภชนาการ 

    -เสนอข่าว กรณี นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา ฉบับวันท่ี 2 มิ.ย. 60 ได้มีข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับ อย. ว่า 

อาหารในร้านสะดวกซื้อหน้าซองและหลังซองไม่ตรงกัน ร้านค้าตามหน้าโรงเรียน สถานพยาบาล ฯลฯ  ขายขนมชนิดท่ี
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ไม่มีข้อมูลผู้ผลิต ไม่แจ้งข้อมูลน้ าตาล และวันหมดอายุ บางครั้งราขึ้นก็ยังน ามาจ าหน่ายนั้น อย .ขอเรียนข้อเท็จจริง

เรื่องดังกล่าว ดังนี้ การแสดงข้อมูลน้ าตาลบนฉลากผลิตภัณฑ์ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ เป็นปริมาณที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์ 

มีหน่วยเป็นร้อยละของอาหารท้ังหมด ส่วนฉลากโภชนาการ จะแสดงอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็น

น้ าตาลท้ังหมดท่ีมีในผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน่วยเป็นกรัม ดังนั้น ปริมาณน้ าตาลท่ีแสดงท่ีสูตรส่วนประกอบและฉลาก

โภชนาการจึงอาจไม่เท่ากันได้ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเหมาะกับสุ ขภาพตนเอง โดยสังเกตข้อมูล

น้ าตาลบนฉลากโภชนาการเป็นส าคัญ ท้ังนี้ หากพบเห็นอาหารท่ีไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่มีฉลาก ฉลากไม่ถูกต้อง 

หรือมีข้องสงสัยเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารนั้น ขอให้ร้องเรียนมาที่สายด่วน อย. 1556 

 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

ส ารวจสุขภาพช่องปากแห่งชาติ 

     -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยด าเนินการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก

ระดับประเทศทุก 5 โดยในปีนี้ จะมีการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งท่ี 8 โดยส ารวจพฤติกรรมท่ี

พึงประสงค์เด็กวัยเรียนในครั้งนี้ เนื่องมาจากปัญหาฟันผุในเด็กมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็กท่ี

นิยมกินอาหารหรือขนมท่ีหาซื้อได้ง่าย ซึ่งข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559 พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 70 

มีพฤติกรรมกินขนมกรุบกรอบ เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง นอกจากจะท าให้เกิดปัญหาฟันผุในเด็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความ

เจ็บปวด การติดเชื้อ และสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผลต่อน้ าหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็ก ท่ี

ส าคัญคือส่งผลกระทบต่อการเรียน ท าให้เด็กหยุดเรียน และปัญหาฟันผุน าไปสู่การสูญเสียฟันในวัยเด็ก และอาจ

สะสมจนต้องสูญเสียฟันท้ังปากในวัยสูงอายุตามมา ซึ่งการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งท่ี 8 นี้ 

งบประมาณส่วนหนึ่งกรมอนามัยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิทันตสาธารณสุขจ านวน 2 แสนบาท ก าหนดลงพื้นท่ี

ส ารวจตั้งแต่วันท่ี 4 มิ.ย.–31 ส.ค. 2560 ในพื้นท่ีเป้าหมาย 12 เขตบริการสุขภาพ 25 จังหวัด 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 
อบรม อสม.สาขาสุขภาพจิต 

    -เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2560 รุ่นท่ี 1 เพื่อพัฒนา อสม.ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต  มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยท่ี

ถูกต้อง สามารถสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตในระดับบุคคลได้  และมีความเชี่ยวชาญด้านสาขาสุขภาพจิตชุมชน จน

สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ ให้ค าแนะน า ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนแก่ประชาชนท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบ ท าให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพจิตท่ีถูกต้อง เกิดความตระหนัก ความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 

อันจะน าไปสู่ความสุขของประชาชนต่อไป 

 

พิมพ์ไทย 

ปัญหาแรงงานต่างด้าวทิ้งลูกใน รพ. 

    -เสนอข่าว ในงานเสวนา เด็กไร้สัญชาติพุ่งลูกแรงงานข้ามชาติถูกท้ิงคา รพ. เหตุไม่มีเงินจ่ายค่าคลอด นายสุรพงษ์ 

กองจันทึก ประธานมูลนิธิช่วยเหลือสังคมเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า เรื่องนี้หลักๆ มาจาก 1.เรื่องเงิน คือ ไม่มีเงินค่า

รักษา เพราะสถานพยาบาลสร้างภาระให้เขารู้ว่า ต้องจ่ายเงิน 2.หลายโรงพยาบาลร่วมมือกับต ารวจ และเจ้าหน้าท่ี 

ตม. หากไม่จ่ายก็จะตามมาจับฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย เม่ือไม่มีเงินจ่ายก็กลัวจึงหนี หากเอาลูกไปลูกก็ตายจึงทิ้งลูกไว้ 

3.ท่ีท างานไม่เอ้ืออ านวยในการเลี้ยงดูเด็กและ 4.สุขภาพของเด็กท่ีคลอดออกมา เพราะเคยพบว่า หญิงต่างด้าวคลอด

ลูกแฝดยอมท้ิงลูกท่ีดูอาการร่อแร่ไว้ ยอมเอาลูกท่ีดูสุขภาพดีกว่าหนีไปเพียงคนเดียว เป็นต้น ในเรื่องของการเงินนั้น 

หากโรงพยาบาลมีการสื่อสารให้คนกลุ่มนี้เข้าใจว่า หากไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลจริงๆ ถือเป็นหนี้ทางแพ่ง ต ารวจ

ไม่จับ ไม่ติดคุก อาจท าให้ปัญหาการท้ิงลูกลดน้อยลงก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้จ่ายค่ารักษาเลย แต่หากมีก็ควร

ทยอยผ่อนจ่ายแทน แต่ทางออกท่ีส าคัญ คือ การท าให้แรงงานข้ามชาติซื้อบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

ไม่เพียงช่วยการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณ

ของโรงพยาบาลด้วย ส่วนปัญหาการซื้อบัตรประกันสุขภาพฯ น้อย มาจากความไม่เข้าใจของ ผอ.รพ. บางพื้นท่ีท่ีไม่

ปฏิบัติตามนโยบายของ สธ. จึงเสนอว่า สธ. ควรท าหนังสือเวียนถึงทุกโรงพยาบาลให้ชัดเจนว่า ให้ขายบัตรประกัน

สุขภาพฯ รพ. ไหนไม่ขายถือว่ามีความผิด และยังถือเป็นการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ด้วย 

 

พิมพ์ไทย 

จับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

    -เสนอข่าว เจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยงานจังหวัดนครปฐมบุกเข้าจับแรงงานต่างด้าวลักรอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

แรงงาน ภายในห้องเช่า บริษัทห้างหุ้นส่วนกัด หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม จากการ
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ตรวจสอบเข้าจับกุมพบแรงงานต่างด้าวกว่า 30 คนผิดกฎหมาย 7 คนไม่มีใบอนุญาต และยังมีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี

อีก 8 คน ท่ีถูกต้องมีเพียง 19 คนเท่านั้น  จึงได้ท าการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหานายจ้าง ให้คนต่างด้าวท่ีไม่มี

ใบอนุญาตท างานกับตนเอง หรือลักษณะงานท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตมีโทษจ าคุกและโทษปรับตั้งแต่ 1,000-200,000 

บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

    ด้าน สสจ.นครปฐม เข้าตรวจสอบความสะอาดสินค้าท่ีมีการส่งออกไปขายยังท่ัวประเทศไทยพบว่าไม่ได้ตาม

มาตรฐานสะอาดของ สธ. และบางส่วนยังพบว่าหมูเริ่มจะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้ว จึงได้ท าการตรวจอายัดไว้ก่อนเป็น

บางส่วน จึงฝากเตือนประชาชนท่ีบริโภคหมูย่างนมสดโปรดตรวจสอบอย่างระเอียดเสียก่อนท่ีจะบริโภคกันไปหรือถ้า

เลี่ยงได้ก็จะดีเพราะดูจากสถานท่ีประกอบการแล้วไม่มีความสะอาดเลย และอีกท่ีหนึ่งพบแรงงานต่างด้าวขุดหลุมอยู่

กันเลย 

 

ผู้จัดการรายวัน  

กรุงเทพธุรกิจ พิมพ์ไทย  

คกก.นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาต ิ

  -เสนอข่าว นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหาร

จัดการแร่แห่งชาติ ท่ีมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ประชุมส่วน

ความคืบหน้าการแก้ปัญหาการท าเหมืองแร่ทองค าท่ีจังหวัดพิจิตร ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด ซึ่งการ

ด าเนินการยังเป็นไปตามค าสั่งมาตรา 44 ท่ีห้ามให้บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัดเข้าประกอบการเหมืองแร่ทองค าใน

พื้นท่ี ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งก็ต่อเม่ือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้ข้อสรุป

ในการด าเนินการ  โดยเบ้ืองต้นพบว่าการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ข้อยุติแล้ว โดยในพื้นท่ีตรวจสอบ

พบสารโลหะหนัก แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารท่ีเกิดข้ึนจากการท าเหมือง  ขณะที่รายงานผลกระทบด้านสุขภาพยัง

ต้องใช้เวลาอีกระยะ เนื่องจากติดขัดปัญหากรณีไม่มีข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชนในช่วงก่อนการท าเหมือง 

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างด าเนินการหาทางออกต่อไป 

      ส่วนกรณีท่ีบริษัท คิงส์เกต ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด เตรียมด าเนินการฟ้องรัฐบาลกรณีท่ีมีค าสั่งมาตรา 44 ให้ยุติการท าเหมืองนั้น รัฐบาล

ได้แต่งตั้งคณะท างานขึ้นมา 1 ชุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ซึ่งจะมีการ

พูดคุยกับบริษัท คิงส์เกต ครั้งแรกในวันท่ี 3 กรกฎาคมนี้ เพื่อรับฟังว่าทางบริษัทมีกรอบการเจรจาอย่างไรต่อไป  

ขณะท่ีก่อนหน้านี้ บริษัท อัคราฯ ได้ยื่นเรื่องขอน าแร่ทองค าท่ีอยู่ในกระบวนการแต่งแร่ จ านวน 1.6 ตันออกมา

จ าหน่าย และขอเข้าไปก าจัดสารไซยาไนด์ท่ีตกค้างอยู่ภายในโรงงาน ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อหาข้อสรุปต่อไป 

 

โพสต์ทูเดย์ 

สมุนไพรแห่งชาติ 

    -เสนอบทความ วงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่างมีความตื่นตัวและผลักดันอย่างกระตือรือร้น 

หลังจากท่ีมีการประกาศใช้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พุทธศักราช 2560-2564 ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จากหนังสือแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 กระทรวง

สาธารณสุข ได้เปิดเผยถึงแผนงานต่างๆ ท่ีครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

เพื่อให้ใน 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นน า

ของภูมิภาคอาเซียน และมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 1 เท่าตัว  

 

กรุงเทพธุรกิจ 

แผนรับมือเหตุฉุกเฉินใน รพ.     

  -เสนอข่าว นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. อธิบายถึงแนวทางการระดมความช่วยเหลือในสถานการณ์

ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม โดยหลักการทางด้านการแพทย์ ก็จะมีระบบ Hospital ICS หรือจะมี 

โมเดลของการฝึกปฏิบัติการตอบสนอง ทางการแพทย์ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน Thai Medical Response to Major 

incident Simulation training (ThaiSim) ประกอบกันเป็นแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาล โรงพยาบาลหลายแห่งจะ

คิดถึงการเตรียมรับมือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล แล้วต้องตั้งรับกับ ผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีจะมีเป็นจ านวนมาก 

หรือเตรียมการรับมือแค่เหตุการณ์ไฟไหม้เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้โลกเราได้เปลี่ยนไปมาก จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุก

โรงพยาบาลท าแผนฉุกเฉินให้รองรับได้กับภัยในทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นแผนฉุกเฉินรองรับการเกิดภัยพิบัติ แผน

รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมนุษย์ท าซึ่งระเบิดนั้นเป็นหนึ่งในความรุนแรงที่มนุษย์ท าขึ้น ดังนั้นเราจึงมีการ เขียนแผน

และมีการซักซ้อมแผน และมีการซ้อมแผนทุกปีเพื่อลดความโกลาหลท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์จริง ส าคัญท่ีสุดคือ
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ทุกโรงพยาบาลจะต้องเตรียมการให้ระบบในการรองรับเหตุการณ์นั้นเชื่อมกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  

     ซึ่งในส่วนของ สพฉ. นั้นจะมีหลักสูตร Thailand tactical ems หรือระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางยุทธวิธี ร่วมกับ

กองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ ต ารวจ และส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดพัฒนาหลักสูตรให้เป็นระบบมากขึ้น โดย

การฝึกปฏิบัตินี้ เป็นการ บูรณาการฝึกแบบเป็นระบบ เริ่มเหตุการณ์จากจุดเกิดเหตุแล้วส่งต่อผู้บาดเจ็บ ไปจนถึงการ

รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล การฝึกนี้เพื่อท่ีจะได้ทราบว่า ท าอะไรไม่ได้ มีช่องว่างอยู่ท่ีใด ฝึกการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบ ท้ังหมดนี้เป็นการฝึกซ้อมปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองทางการแพทย์ต่อสถานการณ์

ฉุกเฉินทุกรูปแบบในประเทศไทย หากโรงพยาบาลใดต้องการจะ ฝึกซ้อมตามแผน Thai sim นี้ก็สามารถติดต่อมาท่ี

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติได้ 
 

กรุงเทพธุรกิจ 

ระบบแจ้งเหตุอัจฉริยะเพื่อผู้พิการ 

    -เสนอข่าว นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ. ได้ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ศูนย์ 

TTRS และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดท าแอพพลิเคชั่น TTRS Video ขึ้น เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยผู้บกพร่องทางการ
ได้ยิน เม่ือเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะสามารถใช้แอพลิเคชั่น หรือสื่อสารผ่านตู้ TTRS ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 120 ตู้ ท่ัวประเทศ 
เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน จากนั้นผู้ป่วยฉุกเฉินจะสามารถใช้ภาษามือสื่อสาร กับเจ้าหน้าท่ีผ่านวีดิโอคอลล์ได้ตลอด 24 

ชั่วโมง และจะมีการประสานงานต่อมายังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ของแต่ละจังหวัด เพื่อซักประวัติอาการ 

และระบุต าแหน่งท่ีเกิดเหตุ ซึ่งการสื่อสารกับผู้ป่วยสามารถท าได้ 3 แนวทาง คือ บทสนทนาข้อความ วีดิโอคลิป และ 

วีดิโอคอลล์สดๆ ซึ่งจะมีการวีดิโอ คอนเฟอร์เรนซ์ 3 สายระหว่างผู้ป่วย ล่าม และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับแจ้งเหตุและ

สั่งการด้วย ท้ังนี้ ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถติดต่อผ่านล่ามภาษามือได้ทาง เว็บไซต์ www.ttrs.in.th หรือสามารถ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น TTRS Video ได้ท้ังระบบ ios และแอนดรอย ซึ่งหากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ผวานกพิราบ 

ไทยโพสต์ 
ผู้จัดการออนไลน ์

 

   -เสนอข่าว ครู นักเรียนโรงเรยีนพุทไธสง บุรีรัมย์ ผวานกพิราบหลายร้อยอพยพมาอาศัยท ารังวางไข่บนคานปูนใต้

หลังคาโรงอาหารขีเ้กลื่อนพืน้ ท้ังตกใสศีรษะ เสื้อผ้าและจานข้าว นักเรียน ท่ีก าลงันัง่รับประทานเดือดร้อนมานาน

หลายปี หวัน่ติดเชื้อโรค บางคนต้องถือจานข้าวไปนัง่กินตามซุ้ม และใต้ต้นไม้ ผอ.รับหมดปัญญาแก้ วอนหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องชว่ยเหลือ พร้อมเสนอ ศธ.สร้างโรงอาหารใหม่ 

 
ไทยรัฐ 

ไข้เลอืดออก 
 -เสนอข่าว อสม.แจ้งพบผู้ปว่ยไข้เลือดออก 1 ราย ท่ี ต.แช่ช้าง อ.สันก าแพง  นกยก อบต.จึงได้สั่งการใหเ้จ้าหน้าที่
สาธารณสุข ร่วมกับเจ ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและ อสม.ฉีดพ่นหมอกควันรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 

เมตร  ส่วนผู้ปว่ยถูกน าสง่รักษาโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้ว 

 

ข่าวสด 

โครงการ'เด็กไทยสายตาดี' 

    -เสนอข่าว พญ.สายจินต์ อิสีประดิฐ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า รพ.เมตตาประชารักษ์ ได้ร่วม

ขับเคล่ือนเพื่อท าให้ "เด็กไทยสายตาดี เพิ่มโอกาสการเรียนรู้" ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล โดยท่ี

ผ่านมา สธ. ได้ร่วมกับ สปสช. ก าหนดเป้าหมายการตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนทุกสังกัดท่ัว

ประเทศ ในปี 2559 และ 2560 รวม 1.04 ล้านคน พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับเด็กท่ีมีสายตาผิดปกติฟรี 43,000 

คน ท้ังนี้เพื่อให้การคัดกรองสายตาเด็กเป็นไปอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง จึงได้มีการประสานกับ ศธ. เพื่อให้ครูและ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีร่วมคัดกรองสายตาเด็ก พร้อมกับมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและกลไกในการคัด

กรองเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

เดลินวิส ์

เตือนระวังโรคมือเท้าปาก 

    -เสนอข่าว นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก 

จากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2559 พบผู้ป่วยท้ังสิ้น 79,910 ราย 

เสียชีวิต 2 ราย และในปี 2560 จากวันท่ี 1 มกราคม-ปัจจุบัน มีรายงาน ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จ านวน 17,949 

ราย จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส าหรับ จ.อุดรธานี ปี 2559 พบผู้ป่วยท้ังสิ้น 526 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิต และ

ในปี 2560 จากต้นปีถึงปัจจุบัน มีรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จ านวน 194 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน

การระบาดของโรค ซึ่งมักพบในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กต่างๆ และสถานท่ีสาธารณะ ซึ่งมักเป็น
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แหล่งแพร่กระจายโรค ควรด าเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

เน้นการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ส่วนบุคคลควรล้างมือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย 

ดูแลรักษาความสะอาด สถานท่ี ห้องน้ า ห้องส้วม ของใช้ ของเล่นและภาชนะท่ีเด็กต้องใช้ร่วมกัน พร้อมท้ังเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก และการป้องกันโรคแก่ผู้ปกครอง 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

รณรงค์งดดื่มสุราถวายพ่อหลวง 

    -เสนอข่าว นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธ์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดเผยว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้

หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ  ท าความดีถวายในหลวง” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และ

ก าหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันท่ี 9 ก.ค. 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้

ก าหนดจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ในวันท่ี 4 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์

วิลล์  โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานฯ เพื่อเป็นการรณรงค์

ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้ตระหนักถึงอันตรายและกระตุ้นให้ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พร้อมท้ังสนับสนุนการจัดกิจกรรม “งดด่ืมสุราแห่งชาติ ท าความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา  

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี 

    -เสนอข่าว รพ.นครพนม บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคให้กับ

ประชาชนใน 4 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง

ประจ าตัว ได้แก่ ปอดอุดก้ันเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งท่ีอยู่ระหว่างการ

ได้รับเคมีบ าบัด และผู้สูงอายุท่ีอายุมากกว่า 65 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 

 โปลิโอระบาด 

เดลินวิส ์     -องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เผยรายงานพบการติดเชื้อโปลิโอ 3 ราย ในจังหวัดเดอีร์เอซซอร์ของซีเรยี 

เปน็การระบาดครั้งแรกนับแต่ป ี 2557 โดยพืน้ท่ีดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มก่อการร้ายไอเอส การ

ระบาดครั้งก่อนระหว่างป ี 2556-2557 มีจ านวน 36 ราย โดยดับเบิลยูเอชโอเผยว่า การแพร่ระบาดรอบใหม่นี้เป็น

เชื้อไวรัสคนละสายพันธุ์กับการระบาดครั้งก่อน เปน็การกลายพันธ์ุท่ีต่างออกไปจากเชื้อตวัเดิมท่ีมีการแจกจ่ายวัคซีน 

 

ข่าวสด 

มาเลย์คุมเข้มป้องกันซิกา 

  -เสนอข่าวทางการมาเลเซียในรัฐยะโฮร์ คุมเข้มด่านเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา หลังจากท่ีมีรายงานว่า

มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คนในสิงคโปร์ รวมเป็น 8 คนในปีนี้ รัฐยะโฮร์จึงจะติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ท่ีเดินทาง

ระหว่างคอสเวย์ยะโฮร์ ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมกับสิงคโปร์ และสะพานเชื่อมสิงคโปร์อีกแห่งทางทิศตะวันออก 

 


